

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Council of State



มุ่งเน้น สร้างสรรค์
กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และคุ้มกัน สำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ.

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา ร่างกฎหมายแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. เป็นกฎหมายที่กำหนดกรอบเอกสิทธิ์และคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อความยืดหยุ่นในการพิจารณาให้เอกสิทธิ์โดยยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ

๒. การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันต้องเป็นไปเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน กรณีเป็นภาคเอกชน ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และการประชุมนั้นต้องเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือความรู้แก่ประชาชน ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

๓. การประชุมระหว่างประเทศของภาคเอกชนให้เสนอเรื่องต่อสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อขอกำหนดสิทธิและความคุ้มกัน

๔. กำหนดกรอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่น การยกเว้นภาษี อากรศุลกากร การใช้สถานที่ การตรวจข่าว การถือครอง การโอนหรือการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นเดียวกับเอกสิทธิ์ทางการทูต รวมทั้งความคุ้มกันจากการถูกดำเนินกรตามกระบวนการทางกฎหมายทุกรูปแบบ สำหรับองค์การ

โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายกลางที่กำหนดกรอบเอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน และสิทธิประโยชน์สำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แก่องค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ และสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสำหรับการเข้ามาตั้งสำนักงานหรือเข้ามาดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทยตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและบทบาทของประเทศไทยในวงการระหว่างประเทศ อีกทั้งในการดำเนินกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศจะเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ.